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เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม   เลขานุการสภาฯ ได ตรวจสอบ จํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  7  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563  กระผมนายสวาสดิ์  สะหมาด  
ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอานประกาศอําเภอ
กันตัง  เรื่องเปดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563  ตอท่ีประชุม 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับวันนี้ สมาชิกลา 2 ทานนะครับ   
ประธานสภาฯ  1. นายนรินทร  เองฉวน      ลาปวย 
   2. นายวิลาท  ลาวเพ็ชร       ติดภารกิจ 
   ครับและขอแนะนําขาราชการใหมท่ีมาบรรจุเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2563 ขอใหนอง ๆ  

ไดแนะนําตัวเองตอสภาแหงนี้  ขอเชิญครับ 
 

นายคณะบดี  เกตุแกว   เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน  กระผมนายคณะบดี เกตุแกว  มาบรรจุเขารับราชการในตําแหนงนายชางไฟฟา 

  ปฏิบัติงาน 
 

นางสาวอาทิตยา  อินศรีไกร        เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นวก.ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  ดิฉันนางสาวอาทิตยา  อินศรีไกร  มาบรรจุเขารับราชการในตําแหนง   

  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

นางสาววัชรี  สันเพชร         เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
จพง.จัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน   ดิฉันนางสาววัชรี  สันเพชร  มาบรรจุเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงาน 

        จัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณนองๆ นะครับ ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะสอบถามอะไรเพ่ิมเติมนองๆ 
ประธานสภาฯ  หรือไมครับ ไมมีนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ผานมา 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  รายงานการประชุมสภาฯ   
เลขานุการสภาฯ ท่ีนํามาใหท่ีประชุมรับรอง เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563

ประชุมเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563  มีผูเขารวมประชุม 11 ทาน  และเลขานุการ 
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สภาฯ ไดสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุมตามรายงานการประชุมท่ีแจกใหกับ
สมาชิกไปลวงหนาแลว และใหทางสมาชิกไดตรวจสอบหากมีการแกไขก็สามารถ
นําเสนอแกไขตอท่ีประชุม 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ตามท่ีเลขาฯ  ไดสรุปรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกทานใดจะแกไขก็ขอเชิญนะครับ  ถาไมมีการแกไข ก็ถือวาท่ีประชุมม่ีมติรับรองนะครับ  
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรอง  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจําป 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องดวน 
   -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 กระทูถาม  
   -ไมมี-  
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่น ตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว  
 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติท่ีเสนอใหม 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.1  ญัตติขออนุมัติแกไขแบบแปลนและเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจายโครงการ 
ประธานสภาฯ            กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส้ินโตะ ซอยรวมใจ (จายขาดเงินสะสม) 
   งบประมาณ 69 ,000 บาท (รวมท้ังโครงการ 489,000 บาท) 
   ครับ สําหรับโครงการนี้นะครับ ของเดิมเราไดอนุมัติไปแลวเม่ือครั้งกอน จํานวน  

420 ,000 บาท  ครั้งนี้ก็ขออนุมัติเพ่ิมจํานวน 69 ,000 บาท รวมท้ังโครงการ 
489,000 บาท  ขอเชิญคณะบริหารครับ 

 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไดตั้งขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแลวนั้น 
บัดนี้  องคการบริหารสวนตําบลบางสัก มีความจําเปนตองขออนุมัติจายขาดเงินสะสม  
เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนตามความตองการของประชาคมหมูบาน 
ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 “การเบิกจายเงินยืม สวนท่ี 3” 
ขอ 89 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินภายใตเง่ือนไขตอไปนี้ 
(1). ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับดานบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้  
ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามกฎหมายกําหนด 
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(2). ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 
(3). ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกัน
ไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงาน
และกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
(4). เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ
กอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 
ขอมูลยอดเงินสะสม  ณ ปจจุบัน วันท่ี 31 มกราคม 2563  องคการบริหารสวนตําบล
บางสัก  มีเงินสะสมจํานวน 11 ,192,157.13 บาท  (สิบเอ็ดลานหนึ่งแสนเกาหม่ืน
สองพันหนึ่งรอยหาสิบเจ็ดบาทสิบสามสตางค)  ดังนั้นเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม          
(ฉบับท่ี4) พ.ศ.2561 ขอ 89 (3) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากร
ไมนอยกวา 3 เดือน และกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือ
เปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
งบประมาณรายจายประจําป 2563   ตั้งไว    36,606,000.00  บาท 
เงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากการตรวจสอบยอดเงินและ 

   หักเงินสะสมท่ีตองสงฝาก อปท.แลว  จํานวน  11 ,192,000.00  บาท 
   หัก  สํารองจายเงินสะสมท่ีอนุมัติแลว แตยังไมไดดําเนินการ 
                                   หรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย  จํานวน   3 ,840,000.00  บาท 
                    คงเหลือเงินสะสม  จํานวน   7 ,352,307.00  บาท 
   หัก  สํารองจายประจําท่ีจะตองจายใหตามขอ 89(3) จํานวน   4,449,252.00  บาท 
                คงเหลือเงินสะสม  จํานวน   2 ,903,055.13  บาท 
   หัก  สํารองกรณีสาธารณภัย 10% ตามขอ 89(3)    จํานวน    533,436.19  บาท 
   คงเหลือยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได    จํานวน  2 ,369,618.94  บาท  
   ครับสําหรับเหตุท่ีตองขออนุมัติเพ่ิมเนื่องมาจากโครงการซอยรวมใจ แบบแปลนไม  

ถูกตองจึงแกไขแบบแปลนและเพ่ิมงบประมาณนําเสนอเพ่ือใหสภาไดพิจารณา ขอให
เลขานุการสภาไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานเลขาสภา ฯ ครับ 
ประธานสภาฯ   
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นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
เลขานุการสภาฯ  สําหรับระเบียบวาระท่ี 6.1 ญัตติขออนุมัติแกไขแบบแปลนและเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

รายจายโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิ้นโตะ ซอยรวมใจ (จายขาดเงิน
สะสม) งบประมาณ 69 ,000 บาท (รวมท้ังโครงการ 489 ,000 บาท) ในการประชุม
สภาสมัยท่ีแลว ไดอนุมัติงบประมาณไป 420 ,000 บาท ในสวนของการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ถนนสายซอยรวมใจ (สายสิ้นโตะ) หมูท่ี 1 มีท้ังบุกเบิก หินคลุก    
ในแบบมีพ้ืนทาง คอนกรีต ไมมีหินคลุก ทําใหงบประมาณราคากับแบบไมตรงกัน  ถนน
สายนั้นพอเขาไปแลวเปนเสนตรงไปยังบานของชาวบานพอดี เราจึงแกไขใหหักเบี่ยงไป
เพ่ือไมใหตรงกับบานของชาวบาน  พอดําเนินการแบบแปลนก็เลยตองเปลี่ยนใหม 
ระยะทางเพ่ิมจากเดิม 150 เมตร  เปน 175 เมตร ทําใหจํานวนเงินท่ีขออนุมัติไวเดิมมี
จํานวนเพ่ิมข้ึน จํานวน 69,000 จึงไดนํามาเสนอและขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน 
69,000 บาท  รายละเอียดตามตามแบบแปลนและประมาณราคาตามเอกสารท่ีแจก
ใหกับสมาชิกแลว 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีขอสงสัยก็ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ    หากไมมีจะขอมติท่ีตอประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติแกไขแบบแปลนและ  

อนุมัติเพ่ิมวงเงินจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิ้นโตะ 
ซอยรวมใจ (จายขาดเงินสะสม)งบประมาณ 69 ,000 บาท (รวมท้ังโครงการ 
489,000 บาท)  โปรดยกมือครับ 

 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  จํานวน  6  ทาน  งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา) 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางประปาหอถัง ขนาด 20 ลบ.ม.  
ประธานสภาฯ    พรอมขุดเจาะบอบาดาล และทอเมนจายน้ํา หมูท่ี 1 งบประมาณ 819 ,000 บาท 
   ขอเชิญคณะบริหารครับ 

 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   
   ระเบียบวาระท่ี 6.2 ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการกอสรางประปาหอถัง ขนาด  

20 ลบ.ม. พรอมขุดเจาะบอบาดาล และทอเมนจายน้ํา หมูท่ี 1 งบประมาณ 819,000 บาท 
   ครับสืบเนื่องจากคณะบริหารเห็นถึงความจําเปนเดือดรอนของพ่ีนองประชาชน หมูท่ี 1  

ขาดแคลนน้ําชวงหนาแลง น้ําชลประทานไมมี เนื่องจากประชาชนหมูท่ี 1 เอาน้ําประปา
มาจากปาแก ท่ีทําการ อบต. เองก็ไมมีน้ําใช ก็เลยเกิดความเดือดรอน เพ่ือใหมีน้ําใช
อยางพอเพียงก็เลยขออนุมัติจายขาดเงินสะสมโครงการกอสรางประปาหอถังดังกลาว 
เพ่ือเขาสภาแหงนี้ใหสภาไดพิจารณา  สําหรับสถานท่ีก็บริเวณ ศพด.อบต.บางสัก 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ ขอเชิญทานเชษฐ สุวรรณสุขครับ 
ประธานสภาฯ   
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นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6  กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข ส.อบต.ม.6  ขอใหชวยดูรายละเอียดของประปาหอถัง ไม 

วาจะเปนสถานท่ี หรือทอเมนตตาง ๆ เรียบรอยแลวหรือยัง ปริมาณน้ําเพียงพอหรือไม 
ขอใหเกิดประโยชนกับชาวบานมากท่ีสุด ขอฝากเรื่องการตรวจสอบพ้ืนท่ีใหเรียบรอย  
ไมตองนําเสนอแกไขรายละเอียดเพราะจะทําใหเกิดความลาชา  อยางเชน โครงการของ
หมูท่ี 1 ท่ีจะขอฝาก ในการดําเนินการก็อยากใหเกิดประโยชนสูงสุดกับชาวบานครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานเชษฐ สุวรรณสุข นะครับ  ครับถามท่ีทานเชษฐไดกลาวมาก็ถือวาเปน 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ีถูกตองนะครับ หากมาแกไขแบบแปลนทีหลังทําใหเสียเวลา ท่ีพรอมแลวหรือยัง 

เปนท่ีของใคร น้ําเพียงพอหรือไม ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป  สินธุประจิม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก                  

ขออธิบายรายละเอียดนะครับ  สถานท่ีใกลกับบริเวณสระน้ํา ขาง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
ไดทําการสํารวจธรณีฟสิกไปแลว ปริมาณน้ําเพียงพอ และจะขยายทอเมนตไปยังเตาเผา 
ความลึกอยูท่ีประมาณการไว 100 เมตร เปนไปตามแบบของธรณีฟสิก ขอชี้แจงแคนี้
นะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานรองประทีป นะครับ เรื่องการเช็คดูน้ํา วาเพียงพอหรือไมเราไดสํารวจ 
ประธานสภาฯ   ธรณีฟสิก  ขอเชิญทานปลัดครับ  
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ปลัด อบต.  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติม  โครงการกอสรางประปาหอถังนี้นะคะ ไดขออนุมัติจายขาด 

เงินสะสมในการขุดเจาะบอบาดาลท่ีบริเวณประปาผิวดินแตสถานท่ีอยูในเขตสํานักงาน
ปฏิรูปท่ีดิน  ซ่ึงตอนนี้ระเบียบของการใชท่ีดินของ สปก. จะตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงตนสังกัด ซ่ึงตองใชระยะเวลานาน ก็เลยมากอสรางท่ีบริเวณศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ในสวนของสถานท่ีกอสรางก็อยูบริเวณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  แลวขยายทอเมนตมา
เชื่อมติดกับประปาผิวดินใชสําหรับซอย 6 และซอยบานนายเอ้ิน ท่ีเพ่ิงจะขยายเขต ซ่ึง
โครงการนี้ก็สามารถแกปญหาใหกับประชาชนไดคะ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานปลัดนะครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดมีขอสงสัยก็ขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ    หากไมมีจะขอมติท่ีตอประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดอนุมัติจายขาดเงินสะสม โครงการ  

กอสรางประปาหอถัง ขนาด 20 ลบ.ม. พรอมขุดเจาะบอบาดาล และทอเมนจายน้ํา          
หมูท่ี 1 งบประมาณ 819,000 บาท โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  จํานวน  6 ทาน  งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา)   
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563   
ประธานสภาฯ  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

-    เครื่องพิมพเลเซอร หรือ led ขาวดํา (18 หนา / นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,600 บาท 
-    จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 2,800 บาท 
-    เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 

   ขอเชิญคณะบริหารครับ  
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นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

ตามระเบียบวาระท่ี 6.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-    เครื่องพิมพเลเซอร หรือ led ขาวดํา (18 หนา / นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,600 บาท 
-    จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 2,800 บาท 
-    เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
ครับเนื่องจากกองคลังมีความจําเปนท่ีตองใชเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือทํางาน  เครื่องเกาท่ี
ใชอยูใชมาเปนสิบปแลว  เครื่องมีปญหาจึงจําเปนตองนําเขาสภาแหงนี้เพ่ือขอโอน
งบประมาณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ไมทราบวาทางสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ    หรือไมขอเชิญนะครับ  หากไมมีจะขอมติท่ีตอประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดมีมติใหโอน  

งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
-    เครื่องพิมพเลเซอร หรือ led ขาวดํา (18 หนา / นาที) จํานวน 1 เครื่อง 
ราคา 2,600 บาท 
-    จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 จอ ราคา 2,800 บาท 
-    เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 va  จํานวน 1 เครื่อง  ราคา 2,500 บาท 
 โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  จํานวน  6 ทาน  งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา) 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด 6.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  

- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาประมวลผลแบบท่ี 1  จํานวน 3 เครื่อง   
เครื่องละ 22,000 บาท  งบประมาณท้ังส้ิน 66,000 บาท 
- เครื่องสํารองไฟขนาด 800 va  จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท 
งบประมาณท้ังส้ิน  7,500 บาท 
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ ขาวดํา (18 หนา / นาที)  จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 2,600 บาท  งบประมาณท้ังส้ิน 5,200 บาท 

   ขอเชิญคณะบริหารครับ 
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก   

ตามระเบียบวาระท่ี 6.4  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาประมวลผลแบบท่ี 1  จํานวน 3 เครื่อง   
เครื่องละ 22,000 บาท  งบประมาณท้ังสิ้น 66,000 บาท 
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- เครื่องสํารองไฟขนาด 800 va  จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น  7,500 บาท 
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ ขาวดํา (18 หนา / นาที)  จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 2,600 บาท  งบประมาณท้ังสิ้น 5,200 บาท 

   ครับก็เนื่องมากจากองคการบริหารสวนตําบลบางสักไดขาราชการมาบรรจุใหม 3  
ตําแหนง และตําแหนงผูชวยนักวิชาการสาธารณสุข อีก 1 ตําแหนง ท่ียังไมมีเครื่อง
คอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟเพ่ือปฏิบัติงาน ซ่ึงงบประมาณสวนนี้ก็ไดโอนมาจาก
กองชาง ในสวนของเงินเดือน ผอ.กองชาง ซ่ึงเราตั้งไวแตยังไมมีขาราชการมาลง  เพ่ือให
ขาราชการท่ีบรรจุใหมเขามาไดใชในการปฏิบัติงานตอไป ขอใหสภาแหงนี้ไดพิจารณา
ครับ ขอบคุณครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณทานนายกครับ  ไมทราบวาทางสมาชิกทานใดมีขอสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ    หรือไมขอเชิญนะครับ  หากไมมีจะขอมติท่ีตอประชุมนะครับ  สมาชิกทานใดมีมติใหโอน  

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาประมวลผลแบบท่ี 1  จํานวน 3 เครื่อง   
เครื่องละ 22,000 บาท  งบประมาณท้ังสิ้น 66,000 บาท 
- เครื่องสํารองไฟขนาด 800 va  จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท 
งบประมาณท้ังสิ้น  7,500 บาท 
- เครื่องพิมพเลเซอร หรือ ขาวดํา (18 หนา / นาที)  จํานวน 2 เครื่อง 
เครื่องละ 2,600 บาท  งบประมาณท้ังสิ้น 5,200 บาท 
โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติ  จํานวน  6  ทาน  งดออกเสียง 1 ทาน (ประธานสภา) 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืน ๆ  
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด สมาชิกทานใดนําเรื่องเดือดรอนของพ่ีนองเขาสูท่ีประชุมขอเชิญนะครับ   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญคุณโสภณครับ  
 

นายโสภณ  ดําแกวหลอ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร  สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายโสภณ  ดําแกวหลอ  ส.อบต.ม.3 กระผมมีแนวคิดท่ีจะมานําเสนอ  

เรื่องโครงการ เราเขามาอยูตรงนี้ก็เพ่ือประโยชนของประชาชน เรายังมีงบประมาณ
เหลือ เรานาจะนํางบประมาณตรงนี้มาจัดทําโครงการเพ่ิม เพ่ือใหใชประโยชนไดอยาง
เต็มท่ี ผมขอนําเสนอตอสภาแหงนี้เพ่ือปรึกษาคณะบริหารและสมาชิกทุกทาน ขอบคุณ
ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานโสภณครับ  งบประมาณท่ีเหลือคงเหลือไมมากแลว  คงเหลือแค   
ประธานสภาฯ   ลานกวา ๆ ไมทราบวาคณะบริหารมีรายการอะไรเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนให

ชาวบานบางครับ  ขอเชิญทานเชษฐครับ 
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นายเชษฐ  สุวรรณสุข เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร  สมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6 กระผมนายเชษฐ  สุวรรณสุข  ส.อบต.ม.6  กระผมขอฝากบริหาร 3 เรื่อง ครับ 
 1. เรื่องน้ําประปา  บริเวณถนนสายแพรกนุยรั่วมาเปนระยะเวลาหลายเดือนแลวฝาก

ซอมใหดวยครับ 
 2. โครงการตางๆ ของ อบต. เชน ของหมูท่ี 6 ผนังก้ันน้ํา อยาก ใหปกปายชั่วคราว เพ่ือ

จะไดทราบวาใครดูแลควบคุมงาน งบประมาณเทาไหร  แบบแปลนขอใหแจงใหทราบ
ดวย 

 3. เรื่องของถนนเขาพลู  ขอบคุณคณะบริหาร ถนนเขาพลูสายหลัก ตอนนี้ถนนเสร็จ
เรียบรอยแลวตอไปในการใชงาน ควรจะมีขอกําหนดหรือมาตรการในการใชถนน เพราะ
แตละสายกวาจะไดมา ลําบากมาก ในการของบประมาณ เม่ือไดแลวก็ควนจะดูแลรักษา 
มีมาตราการขอกําหนดนะครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานเชษฐครับ  ครับฝากเรื่องสายแพรกนุย ผนังก้ันน้ํา อันท่ีจริงแตละ 
ประธานสภาฯ   โครงการคืออยูท่ีผูรับเหมาจะเขาดําเนินการ จะมีปายชั่วคราวกอน ขอเชิญคณะบริหาร

ครับ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
รองนายก อบต.  นายประทีป  สินธุประจิม  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ตามท่ีสมาชิก  

อบต. ไดฝากมายังบริหาร  
- คุณโสภณ  งบประมาณท่ีเหลือจายจะตองหารือกับสมาชิกดวยไมใชบริหารอยาง

เดียว โครงการท่ีชาวบานเดือดรอนอยูมีหลายโครงการ จะไดหารือรอบนอกตอไป   
- คุณเชษฐ  ประปาหมูท่ี 6 ไดแจงผูรับจางไปแลว นาจะเขาดําเนินการในเร็วๆนี้ 

เรื่องโครงการตางๆ ท่ีจัดทําไปแลว ตามแบบแปลน ผิดแบบแปลน เรื่องเสาเข็ม  ให
ผูชวยชางเขาไปดู จะรื้อถอนหรืออยางไรใหตรวจสอบ ฝากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดวย 
เรื่องถนนสายหลัก ของหมูท่ี 6 ถนนแอดวาน  ผมเห็นดวยท่ีจะใหมีบทลงโทษของผู
บรรทุกน้ําหนักเกิน เพราะเราทําไปแลวก็อยากใหคุมคาท่ีสุด   

- และกระผมเองก็มีเรื่องท่ีจะขอบคุณสมาชิกทุกทานทุกหมูนะครับ  ท่ีใหความรวมมือ
และชวยเหลือเปนอยางดี  ไมวาจะเปนเรื่องอาหารการกิน การชวยดูแล พนักงาน
เจาหนาท่ีของ อบจ.ท่ีเขามาดําเนินการซอมแซมถนน  

- เรื่องฝุนละออง  เนื่องมาจากการซอมถนนผมเองก็ไดออกพ้ืนท่ีมีชาวบานฝากทุกวัน 
เรื่องฝุนละออง หลังจากท่ีมีการเกรดถนนแลว ขณะนี้รถน้ําของ อบต. ยังซอมไม
เสร็จ ฝากแจงประชาชนในพ้ืนท่ีดวยนะครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ  ขอเชิญทานนายกครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายประภาส  ทิพยอรรถ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกและผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผม 
นายก อบต.บางสัก นายประภาส  ทิพยอรรถ  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ครับ ทานรอง 

ประทีปซ่ึงเปนผูดูแลรับผิดขอบกองชางก็ไดชี้แจงรายละเอียดไปแลวนะครับ  ในสวน
ของปายชื่อชั่วคราวตองมี ขอบคุณ คุณเชษฐนะครับ  เราก็ดูตามแบบแปลนนะครับ 
สมาชิกก็เปนตัวแทนของประชาชน ฝากชวยดูแลกันดวย งบประมาณท่ีดําเนินการไปมี 
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เยอะและไดมายาก  ไดมาแลวชวยกันดูแลรักษา โดยเฉพาะเรื่องถนน  และถนนสาย
ใหมท่ีไดมา ทานนายกกิจ หลักภัย นายก อบจ.จะมาทําพิธีเปดอีกครั้ง แตยังไมมี
กําหนดการท่ีแนชัดวาจะเปนวันไหน จะแจงใหทราบอีกครั้งในภายหลัง ขอความรวมมือ 
สมาชิกดวย หมูท่ี 5 ไดมา 3 โครงการ  หมูท่ี 2 เขาพลูไดมาเยอะ ผมฝากดวยนะครับ  
และกระผมฝากไปถึงนิติกรดวยวาจะมีมาตราการใดหรือแนวทางไหนท่ีจะไมให
รถบรรทุกน้ําหนักเกินวิ่ง เพ่ือปองกันถนนชํารุดเสียหาย ครับเรื่องของทานโสภณ ท่ีจะให
ใชงบประมาณท่ีเหลือไปจัดทําโครงการ  ในขณะนี้เราเองก็มีเรื่องโรคระบาดโควิดเขามา 
เราตองกันเงินสวนนี้ไวใชในกรณีท่ีจําเปน เพราะระบาดเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน  ตามท่ีกระผม
เองไดเขารวมประชุมกับทางอําเภอมา ก็ไดกําชับให นายก อบต. ปลัด  กํานัน 
ผูใหญบาน เปนกรรมการเฝาระวังโรคโควิด 19 ตอนนี้เราใชเงินงบประมาณของ สปสช.  
งบประมาณสวนนี้ก็จะนํามาจัดซ้ือ ผาสําหรับตัดทําหนากากอนามัยใหพ้ืนนองประชาชน
ในพ้ืนท่ี  เจลลางมือ แอลกอฮอล  ท่ีตรวจวัดไข  ดูตามความเหมาะสม เราจึงจําเปนตอง
กันเงินสวนนี้ไว  พรุงนี้ก็จะมีการประชุมผูใหญ กํานัน ผูนําชุมชน รวมประชุมเพ่ือ
รวมกันหาแนวทางเฝาระวังและปองกันโรคโกวิด  และผูวาราชการจังหวัดตรังขอความ
รวมมือขอผาปดจมูกท่ีทาง อบต.กําลังดําเนินการจัดทําอยู รอยละ 1 เพ่ือจัดสรรไว
สวนกลาง  ของบางสักก็ตกอยูท่ี 5,000 กวาชิ้น ตองสงมอบใหจังหวัด 50 ผืน ตรงนี้ก็
ถือวาเปนวิกฤติท่ีทุกคนจะตองชวยเหลือกัน ตอนนี้คนท่ีเดินทางเขามาในพ้ืนท่ีตอง
รายงานตัวใหผูนําทองท่ีทราบดวย เพ่ือจะไดคัดกรองนะครับ  สําหรับเรื่องรถเกรดก็ได
ดําเนินการไปแลว  ตอนนี้เปนหนาแลงก็มีฝุนละออง รถน้ําซอมอยูแตจะรีบดําเนินการ
ใหเสร็จโดยเร็วท่ีสุด กระผมเองก็ตองขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีนําเสนอปญหาเขาสูสภา
แหงนี้เพ่ือท่ีจะไดรวมกันแกไขปญหาใหกับพ่ีนองในพ้ืนท่ีของเรา  ขอบคุณครับ 

 

นายสวาสดิ์  สะหมาด ครับ ขอบคุณทานนายกนะครับ  ไมทราบวาสมาชิกทานใดตองการเพ่ิมเติมอะไรอีก  
ประธานสภาฯ             หรือไม ถาไมมีแลว กระผมขอปดการประชุมนะครับ ขอบคุณสมาชิกและผูเขารวม

ประชุมทุกทานนะครับ ขอบคุณครับ 

ปดประชุมเวลา   15.00 น. 
 

 ลงชื่อ                          ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 

    ลงชื่อ          ประธานกรรมการ 
                                                 (นายโสภณ  ดําแกวหลอ) 
       ลงชื่อ                      กรรมการ     ลงชื่อ                    กรรมการ 
             (นางอารี  ทองนวล)                                     (นายสุธร  ขวัญเพชร) 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือ  
           

ลงชื่อ                                        ผูตรวจรายงานการประชุม 
            (นายสวาสดิ์  สะหมาด) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
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